

ด่วนที่สุด

ที่ ปป ๐๐๑๑/๗๗๑



สลด.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๘8761/65

24 ส.ค. 2565 เวลา 15.00 น.



สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ของคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่อง การทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๖๙๐๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๑๑/๗๔๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ๒. หนังสือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๓ (กร๒)/๑๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ๓. สรุปสาระสำคัญการพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)
 ๔. กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

ตามหนังสือที่อ้างถึง นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นผู้กำกับการบริหารราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่องแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ของคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑.๑.๒ นายกรัฐมนตรี...

๑.๑.๒ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ไปพิจารณาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะ และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

คณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้จัดทำข้อเสนอแนะแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) เสนอต่อรัฐบาล เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมและมีสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และสั่งการให้นำข้อเสนอแนะทั้ง ๔ ด้าน ๑๐ มาตรการไปดำเนินการ ต่อมาได้มีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ๔ ด้าน ๑๐ มาตรการ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติรับทราบข้อเสนอดังกล่าว และให้สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่อง แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) ของคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบและมอบหมายส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๓. สำระสำคัญ

สืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่อง แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) ของคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวข้องจาก รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การรับฟังข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การลงพื้นที่ การประชุมและการสัมมนารับฟังความคิดเห็น และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย จนนำมาสรุปและ

จัดทำข้อเสนอแนะ แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑๐ มาตรการ ต่อมาองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการกิจการจึงได้ถอดบทเรียนของประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่ผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น และเห็นว่าข้อเสนอแนะ ๔ ด้าน ๑๐ มาตรการที่นำเสนอไว้แล้วนั้น สามารถยกระดับคะแนนการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการถอดบทเรียนจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งยังคงแนวทางตามข้อเสนอเดิมแต่เพิ่มแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนสำหรับบางมาตรการ เพิ่มแนวทางการยกระดับอีก ๑ ด้าน และเพิ่มแนวทางปฏิบัติอีก ๕ มาตรการ รวมข้อเสนอที่นำเสนอไว้เดิม และที่เพิ่มเติมรวม ๕ ด้าน ๑๕ มาตรการ

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว จำนวน ๔๐ หน่วยงาน ร่วมกันพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยยกร่างกำหนดหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรการตามข้อเสนอแนะในแต่ละมาตรการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละประเด็น ทั้งนี้ ในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณารายงานและข้อเสนอแนะแล้วมีความเห็นในแนวทางที่สอดคล้องกัน และเห็นว่าสามารถขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ เนื่องจากในบางมาตรการ หน่วยงานมีการดำเนินการอยู่แล้วซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ๔ ด้าน ๑๐ มาตรการ (เดิม) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานเพิ่มเติม รวมถึงให้ข้อสังเกตในบางมาตรการที่อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ หรืออาจต้องหารือในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อไปในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ทั้งนี้ มีประเด็นความเห็นที่สำคัญ ดังนี้

ด้านที่ ๑ ลดอุปสรรคและพัฒนาการอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่

มาตรการ ๑.๑ แผนปรับปรุงและยกระดับการให้บริการภาครัฐของส่วนราชการ

มาตรการ ๑.๒ การประกาศความสำเร็จของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรการ ๑.๓ จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

สรุปความเห็นตามข้อเสนอด้านที่ ๑ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

ด้านที่ ๒ การเปิดเผยข้อมูลตามหลักสากลเพื่อการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่

มาตรการ ๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณตามหลักสากล

มาตรการ ๒.๒ พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วม

สรุปความเห็น ...

สรุปความเห็นตามข้อเสนอด้านที่ ๒ :

สำนักงานประมาณ เห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณตามหลักสากล ในมาตรการที่ ๒.๑ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบใหม่ (New e-Budgeting) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านที่ ๓ สร้างการรับรู้เชิงรุกในส่วนของภาคประชาสังคม และเชื่อมโยงไปถึง Partner Institute ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่

มาตรการ ๓.๑ สร้างการรับรู้ให้เชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต

มาตรการ ๓.๒ สร้างการรับรู้ผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ

มาตรการ ๓.๓ สร้างการรับรู้เชิงรุกให้ถึงภาคประชาสังคม

สรุปความเห็นตามข้อเสนอด้านที่ ๓ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

ด้านที่ ๔ การป้องกันการทุจริตในระบบราชการไทย ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่

มาตรการ ๔.๑ ผลักดันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้มีความเชื่อมโยงกับการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

มาตรการ ๔.๒ ดำเนินการจำลองเสมือนจริงเพื่อประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) กับหน่วยงานภายในประเทศ โดยกำหนดแหล่งประเมินจากองค์กรและบุคคลที่น่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ประเมิน

มาตรการ ๔.๓ เร่งรัดการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยการบริหารจัดการ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

สรุปความเห็นตามข้อเสนอด้านที่ ๔ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

ด้านที่ ๕ วางระบบการขับเคลื่อน “แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)” ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ได้แก่

มาตรการ ๕.๑ การปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด

มาตรการ ๕.๒ สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

มาตรการ ๕.๓ จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน “แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)”

มาตรการ ๕.๔ การประกาศเจตนารมณ์ของผู้นำประเทศในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)”

สรุปความเห็นตามข้อเสนอด้านที่ ๕ :

- กรมสรรพากร ให้ความเห็นในมาตรการที่ ๕.๒ ว่า หากนำนโยบายภาษีมาใช้ในการกระตุ้น หรือสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต จำเป็นต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลังของประเทศประกอบด้วย

- กรมบัญชีกลาง ให้ความเห็นในมาตรการที่ ๕.๒ ว่า หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ มีความสอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้กำหนดไว้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นมาตรฐานภาคบังคับให้ผู้ประกอบการที่จะเสนอราคากับภาครัฐ มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องดำเนินการ และในอนาคตจะมีการปรับใช้หลักเกณฑ์นี้กับผู้ประกอบการที่จะเสนอราคากับภาครัฐ มูลค่าโครงการต่ำกว่า ๕๐๐ ล้านบาทในระยะต่อไป

- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ให้ความเห็นในมาตรการที่ ๕.๒ ว่า มาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ เป็นประโยชน์แต่มีค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินการ แต่หากภาคเอกชนรายใดมีความพร้อมเห็นควรสนับสนุนให้ดำเนินการตามความสมัครใจ

๔. ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอมีความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานในแต่ละมาตรการได้ เนื่องจากเป็นข้อเสนอเดิม (๔ ด้าน ๑๐ มาตรการ) ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และข้อเสนอที่เพิ่มเติมอีก ๑ ด้าน ๕ มาตรการ ซึ่งกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต จะรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลข้อเสนอต่าง ๆ รวมถึงผลการดำเนินการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนในมาตรการหรือประเด็นที่เป็นข้อสังเกตจากหน่วยงานต่าง ๆ เห็นควรต้องหารือในรายละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลต่อไป

๕. กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

เพื่อให้ครอบคลุมกรอบข้อเสนอแนะหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ จึงได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ โดยกำหนดให้มี แผนการขับเคลื่อนการดำเนินการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ระยะสั้น (กรอบทิศทางดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) และระยะยาว (กรอบทิศทางดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) อีกทั้งยังได้กำหนดโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน Quick Win เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้การศึกษา สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รวบรวมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

๑) ข้อเสนอแนะ แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ จากคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ซึ่งมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานจำนวน ๔๓ กิจกรรม/โครงการ

๒) ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ระยะที่ ๓ จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน ๑๐๑ กิจกรรม/โครงการ

๓) ข้อเสนอแนะประกอบการประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปี ๒๕๖๓ และ ประจำปี ๒๕๖๔ จากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ซึ่งมีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน ๑๐ กิจกรรม/โครงการ

๔) แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ซึ่งพิจารณาแล้วมี ๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพตติมิชอบ ซึ่งมีการขับเคลื่อน การดำเนินงาน จำนวน ๓๑ กิจกรรม/โครงการ

โดยสรุปจากการประเมินในเบื้องต้น พบว่า ข้อเสนอแนะ/แผนงานเพื่อการยกระดับคะแนน ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ต่าง ๆ ของประเทศไทยที่ปรากฏในปัจจุบัน มีความซ้ำซ้อน รวมถึงในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งการประเมินได้มีการวิเคราะห์ทิศทาง หรือกำหนด แนวทางการดำเนินงานที่อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตได้ ดังนั้น อนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต จะดำเนินการประมวล วิเคราะห์ ทั้งข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดแบ่งกลุ่มตามแหล่งข้อมูลเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ ด้านการป้องกันการติดสินบน

กลุ่มที่ ๒ ด้านการตรวจสอบการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

กลุ่มที่ ๓ ด้านการใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า

กลุ่มที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

โดยคณะทำงานทั้ง ๔ กลุ่ม จะกำหนดประเด็นแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมทุกแหล่งที่ประเทศไทย ถูกประเมิน และขับเคลื่อนภายใต้แผนการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งคาดหวังว่าการขับเคลื่อนผ่านแผนดังกล่าว จะส่งผลให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย สูงขึ้นได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๖. ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

๖.๑ รับทราบผลการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ของ คณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพตติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

๖.๒ เห็นชอบกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิวิศาล เกษมศุข)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๕๑๔ ๑๕๑๒

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๙๔๓